



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง มาตรการดำเนินการแก่อาจารย์ผู้ไม่ส่งผลการเรียนตามกำหนด

ด้วยปรากฏว่ามีอาจารย์ประจำ อาจารย์อัตราจ้าง และอาจารย์พิเศษบางส่วนไม่ส่งผลการเรียนตามกำหนด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาเป็นอันมาก เช่น นักศึกษาบางคนจะต้องนำผลการเรียนนี้ไปคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อทราบว่าจะคงสภาพเป็นนักศึกษาต่อไป หรืออาจจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปในภาคเรียนนั้น ๆ และนักศึกษาจะต้องนำผลการเรียนนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบการลงทะเบียนในภาคเรียนต่อไป อีกทั้งการส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากำหนดยังก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงกำหนดมาตรการดำเนินการแก่อาจารย์ผู้ไม่ส่งผลการเรียนตามกำหนดไว้ดังนี้

1. เมื่อถึงกำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาแล้ว หากปรากฏว่ามีอาจารย์ผู้สอนผู้ใดยังไม่ส่งผลการเรียนตามกำหนด ให้คณบดีต้นสังกัดของอาจารย์ผู้นั้นดำเนินการติดตามทางถามเพื่อให้ส่งผลการเรียนภายใน 20 วัน นับแต่วันกำหนดการส่งผลการเรียนแล้วบันทึกเป็นข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การต่อสัญญาจ้างหรือการเชิญเป็นอาจารย์พิเศษแล้วแต่กรณี

หากอาจารย์ผู้สอนยังไม่ส่งผลการเรียนภายในกำหนดที่คณบดีกำหนดให้การส่งผลการเรียนโดยมิได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้คณบดีบันทึกแจ้งให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในขั้นต่อไป

2. มหาวิทยาลัยถือว่าการไม่ส่งผลการเรียนตามกำหนดทั้งที่คณบดีดำเนินการในข้อ 1 แล้วเป็นความบกพร่องในหน้าที่ความรับผิดชอบ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเป็นอย่างมาก จึงจะดำเนินการดังนี้

2.1 กรณีเป็นอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยจะงดบำเหน็จความดีความชอบ โดยการไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ในระหว่างที่ยังบกพร่องในหน้าที่ดังกล่าวนี้ และจะดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของทางราชการต่อไป

2.2 กรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้างหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหากการจ้างครบสัญญาจ้างภายในเดือนที่เกิดเหตุ มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นความบกพร่องในหน้าที่อันจะไม่ต่อสัญญาจ้างให้อีกต่อไป ส่วนกรณีที่ยังไม่ครบสัญญาจ้างในเดือนที่เกิดเหตุ มหาวิทยาลัยก็จะบอกเลิกสัญญาจ้างเพราะมีความบกพร่องในหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ และดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไป

2.3 กรณีเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจะถือว่าในช่วงเวลานี้อาจารย์พิเศษในกรณีดังกล่าวมีภารกิจมากจนไม่สามารถดำเนินการในภารกิจอันสำคัญของการสอนได้ครบถ้วนทันเวลา จึงจะงดการเชิญเป็นอาจารย์พิเศษตั้งแต่ภาคเรียนถัดไป จนกว่าอาจารย์พิเศษดังกล่าวจะมีเวลามากพอ ทางมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในโอกาสต่อไป

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้อาจารย์ทุกท่านได้ส่งผลการเรียนตาม
กำหนดด้วยความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและความเป็นมาตรฐานด้วยเกียรติภูมิของ
บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สืบไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2548



(รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์